

บทที่หนึ่ง

บทนำ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับในประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง พ.ศ. 2452 แรงงานบังคับหมายถึงการที่รัฐบาลมีสิทธิที่จะเกณฑ์แรงงานของประชาชนมาใช้โดยไม่ให้ผลตอบแทนใด ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินหรืออาหารการกิน ผู้ที่ถูกเกณฑ์แรงงานบังคับของไทยคือไพร่และทาส ซึ่งเราจะพิจารณาต่อไปอย่างละเอียดในบทที่สอง

ในการใช้แรงงานบังคับ ถ้าทำการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแล้วจะเป็นหนทางที่ดีทางหนึ่งที่จะทำให้ประเทศค่อยพัฒนาได้มีโอกาสพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ผู้เขียนพยายามชี้ให้เห็นคือวิธีการใช้แรงงานบังคับในประวัติศาสตร์ไทย ใดมีสิ่งไม่ถูกไม่ควรเกิดขึ้น กล่าวคือ มีข้อเสียในทางด้านวิธีการใช้แรงงานเป็นพลังงานการผลิต มีข้อเสียของการใช้แรงงานบังคับในการทำให้การดำเนินงานทางด้านการเศรษฐกิจสังคมและขาดประสิทธิภาพในสมัยศักดินาอันเป็นเหตุให้ผลสะท้อนกระทบกระเทือนมาจนถึงในยุคปัจจุบัน ระบบศักดินาโบราณ มิได้มีจุดมุ่งหวังที่จะใช้แรงงานบังคับในระบบให้เกิดคุณประโยชน์ทางด้านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจ เช่น ระบบชลประทาน ระบบคมนาคม ฯลฯ เพื่อที่ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันจะได้เจริญรุดหน้าไครวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะไม่ช่วยในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานแล้ว ระบบเศรษฐกิจศักดินายังขัดขวางความเจริญของระบบเศรษฐกิจอันมีผลมาจนถึงยุคปัจจุบันอีกด้วย เราจะพิจารณาโครงสร้างของการเป็นเจ้าของปัจจุการผลิตที่ทำให้การชู้กรีดเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลส่วนน้อยบางกลุ่มโดยที่ไม่ทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม โครงสร้างของวัฒนธรรมประเพณีและแนวความคิดที่มุ่งเพื่อไม่เห็นคุณประโยชน์ทางด้านการดำเนินงานทางด้านการระดับของระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้น การกดขี่และการถูกเกณฑ์แรงงานและการทำงาน โครงสร้างทางคานกฎหมายซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือของชนชั้นบางชนชั้นในการที่จะชู้กรีด

เศรษฐกิจนายทุนยังมีโอกาสที่จะเจริญและพัฒนาต่อไปและในที่สุดจะเปลี่ยนเป็นสังคมนิยม เมื่อกรรมกรชนการบีบบังคับไม่ไหว แต่ระบบศักดินาของไทยเรานั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีทางที่จะใช้แรงงานบังคับที่มีอยู่ไปในทางที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจได้เลย การสะสม "ทุน" ที่เกิดขึ้นในระบบศักดินานั้นมีชื่อ "ทุน" ที่เราหมายความถึงในปัจจุบันอันเป็นสิ่งซึ่งจะถูกนำไปลงทุนและขยายการผลิตของระบบเศรษฐกิจ "ทุน" ในระบบศักดินาคือ "สมบัติ" นั้นเองและการสะสมทุนก็คือการสะสมสมบัติ คือพยายามที่จะเก็บสะสมเอาไว้อย่างเฉย ๆ หรือไม่ก็นำไปใช้ในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ทำให้เกิดความสุขทางกายและใจของเจ้าของสมบัติโดยไม่เกิดผลดีต่อผู้อื่น

ประเด็นสำคัญของการศึกษาคือ

ประการแรกศึกษาลักษณะของแรงงานบังคับว่ามีลักษณะเช่นไร ศึกษาจุดเริ่มต้นของการมีการบังคับเกณฑ์แรงงาน ศึกษา ระบบกฎหมายที่ควบคุมการบังคับการใช้แรงงานเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์และใช้ปฏิบัติใดแค่ไหน พิจารณากฎหมายของประชาชนที่จัดว่าอยู่ในชายที่ถูกเกณฑ์แรงงานว่ามีกี่ชนิด แต่ละชนิดสามารถให้แรงงานไ้มากเท่าไร และสับเปลี่ยนกันไ้มหรือไม่ ศึกษาความแตกต่างของการเกณฑ์แรงงานบังคับในแต่ละยุคแต่ละสมัย ถูกขูดรีดไ้มอย่างไร ประการที่สองคือ ศึกษาการที่ทางหรือชนชนปกครองการไ้ระบบศักดินาไทย ไ้สร้างสถาบันอำนาจการเมือง อำนาจการออกกฎหมาย อำนาจการไ้ตำรวจ ทหาร และข้าราชการในการขูดรีดแรงงานคาสวนเกินของการผลิตจากประชาชน ศึกษาถึงที่มาของอำนาจไ้และการกระจายอำนาจไปสูชนบท ศึกษาถึงมาตรการในการรักษาอำนาจไ้ให้อยู่ในมือของชนกลุ่มน้อยซึ่งประกอบเป็นรัฐบาล มีไ้ชนกลุ่มอื่นมามีส่วนร่วมในการปกครองโดยวิธีการต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม พิจารณาผลของการกระจายอำนาจอันมีต่อการเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตซึ่งจะทำให้ที่ไ้ดินอันเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญที่สุดในสมัยนั้นตกเป็นของกษัตริย์และเจ้าขุนมูลนายและช่วยในการขูดรีดแรงงานของไพร่ให้ไ้เด็ดขาดยิ่งขึ้น พิจารณาวิธีการ โนมเอียงความคิดของไพร่มีไ้ให้มีการตอบไ้หรือมีปฏิกริยาต่อการขูดรีดเหล่านั้นด้วยการ

อ้างถึงสิทธิเทวสิทธิ์ของกษัตริย์ ศึกษาลักษณะทั่ว ๆ ไปของระบบเศรษฐกิจที่
 ต่อต้านการวิวัฒนาการสู่ระบบเศรษฐกิจแบบนายทุนซึ่งจะให้อัตราความเจริญ
 ทางด้านเศรษฐกิจที่รวดเร็วกว่า ศึกษาถึงวิธีการที่จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะหลีกเลี่ยง
 สิ่งกีดขวางต่อการวิวัฒนาการไปสู่ความเจริญยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ และในที่
 สุดศึกษาถึงลักษณะของการชุกครึกแรงงานและผลของการชุกครึกแรงงานต่อผู้ที่ถูกชุก
 ครึกในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์บางคน

ประการที่สาม พิจารณาว่าการชุกครึกแรงงานบังคับมีผลต่อการพัฒนา
 เศรษฐกิจไทยอย่างไร พิจารณาว่ารัฐบาลสามารถทำการชุกครึกประชาชนอย่าง
 เต็มที่หรือไม่ มีการหลีกเลี่ยงหรือการยกเว้นแก่ผู้ใดบ้าง พิจารณาประสิทธิภาพใน
 การใช้แรงงานบังคับในกิจการต่าง ๆ ใช้ในรายใดบ้าง มีประโยชน์ในการ
 เพิ่มผลผลิตและความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมากเพียงใด ศึกษาปัญหาของการ
 อนุราษฎร์บังหลวงที่มีส่วนทำให้การเก็บค่าสวนเกินแรงงานบังคับไม่คุ้มค่า
 ที่ควร ศึกษา ระบบศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ ที่มีส่วนในการใช้แรง
 งานบังคับไปในทางที่ไม่เกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจ